



V/v kiến nghị hủy bỏ xử phạt vi phạm hành  
chính xả thải của Nhà máy số 2 - Chi nhánh  
Công ty TNHH Thông Thuận tại Ninh Thuận



### **Kính gửi: Bộ Tài nguyên Môi trường**

Theo phản ánh từ Chi nhánh Công ty TNHH Thông Thuận tại tỉnh Ninh Thuận (sau đây gọi tắt là Chi nhánh Công ty Thông Thuận), Hội viên của Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP), căn cứ vào kết quả thanh tra, lấy mẫu nước xả thải ngày 05/10/2016 của Đoàn Thanh tra Tổng cục Môi trường tại Nhà máy Chế biến tôm số 2 của Công ty, Chi nhánh Công ty Thông Thuận đã bị xử phạt do có 2 thông số nước thải là Tổng Nitơ và tổng Phốtpho vượt ngưỡng cho phép của Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia số 11:2015/BTNMT từ 2 lần đến dưới 5 lần (đối với trường hợp thải lượng nước thải từ 800 m<sup>3</sup>/ngày – dưới 1000 m<sup>3</sup>/ngày).

Tuy nhiên, kết quả lấy mẫu nước xả thải từ Nhà máy số 2 của Công ty trong thời gian nói trên không phản ánh thực tế chất lượng nước thải của Nhà máy do đây là thời gian Nhà máy đang tiến hành cải tạo, nâng cấp hệ thống xử lý nước thải của Nhà máy từ 800 m<sup>3</sup> lên 1.500 m<sup>3</sup> trong giai đoạn từ ngày 27/8 – 30/10/2016. Để thực hiện việc cải tạo hệ thống xử lý nước thải này, Chi nhánh Công ty Thông Thuận đã có công văn số 56/CV-TT ngày 27/8/2016 và 58/BC-CNTT ngày 6/9/2016 gửi UBND, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Ninh Thuận cùng các cơ quan ban ngành có liên quan để báo cáo tình hình, tiến độ thực hiện việc nâng cấp, cũng như xin phép trong thời gian cải tạo, nâng cấp và đấu nối hệ thống xử lý nước thải, do để duy trì SX và đảm bảo công ăn việc làm cho người lao động, Nhà máy có thể phát sinh một lượng nước thải nhỏ không đạt yêu cầu về thông số nước thải của Quy chuẩn Kỹ thuật (chi tiết xin xem bản sao của hai công văn nói trên gửi kèm).

Căn cứ theo Biên bản Vi phạm hành chính số 08/BB-VPHC ngày 19/12/2016, Biên bản Thanh tra về Bảo vệ môi trường đối với Kết quả Thanh tra của Đoàn Thanh tra Tổng cục Môi trường ngày 5/10/2016 nói trên, Chi nhánh Công ty Thông Thuận đã bị xử phạt với hình thức xử phạt gia tăng theo khoản 2 và khoản 5 Điều 13 của Nghị định 179/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ với mức phạt rất cao là 412.000.000 đ (*Bốn trăm mười hai triệu đồng*).

Việc vi phạm này xảy ra là do nguyên nhân khách quan, vì vào thời điểm thanh tra (05/10/2016) thì nhà máy vẫn đang trong giai đoạn nâng cấp & đấu nối hệ thống mà Công ty đã có báo cáo trước đó với UBND Tỉnh Ninh Thuận (văn bản số 56/BC-CNTT ngày 27/8/2016 và số 58/BC-CNTT ngày 6/9/2016 của Cty TNHH Thông Thuận). Bên cạnh đó,

theo kết quả thanh tra, thì lượng nước xả thải không đạt chuẩn là hạn chế và chỉ trong một thời gian ngắn.

Hiệp hội VASEP trân trọng đề nghị Quý Bộ xem xét hủy bỏ việc xử phạt hành chính đối với vi phạm nói trên của Nhà máy Chế biến tôm số 2 - Chi nhánh Công ty Thông Thuận nhằm tháo gỡ khó khăn cho Doanh nghiệp, nhất là trong bối cảnh các chi phí của các Doanh nghiệp hiện nay đang ngày càng tăng cao trong khi ngành sản xuất, XK thủy sản nói riêng và nền kinh tế Việt Nam cũng như thế giới nói chung vẫn còn gặp nhiều khó khăn trong thời gian tới.

Hiệp hội VASEP rất mong sớm nhận được sự đồng ý của Quý Bộ để có thể thông tin sớm nhất tới Công ty Thông Thuận cũng như các DN Hội viên của VASEP.

Trân trọng cảm ơn và kính chào./.

***Nơi nhận:***

- Như trên;
- Tổng cục Môi trường;
- Cục MT phía Nam;
- Chủ tịch và các PCT VASEP;
- VPDD HH tại Hà Nội;
- Lưu VP HH.

**TU. CHỦ TỊCH HIỆP HỘI CHẾ BIẾN VÀ  
XUẤT KHẨU THỦY SẢN VIỆT NAM  
TỔNG THỦ KÝ HIỆP HỘI**



**Trương Đình Hòa**

**CÔNG TY TNHH THÔNG THUẬN  
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH  
THÔNG THUẬN TẠI NINH THUẬN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 56 /CV-TT

Ninh Thuận, ngày 27 tháng 08 năm 2016

V/v báo cáo tình hình thực hiện việc nâng công suất hệ thống xử lý nước thải công suất 1500 m<sup>3</sup>/ngày đêm của nhà máy chế biến tôm số 2 - Chi nhánh Công ty TNHH Thông Thuận tại Ninh Thuận.

**Kính gửi:**

- Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận;
- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- Ban quản lý các khu công nghiệp;
- Công An Tỉnh Ninh Thuận;
- Chi cục bảo vệ môi trường Tỉnh;
- Tổ giám sát cộng đồng phường Văn Hải,  
Xã Thành Hải, Thị trấn Khánh Hải.

Nhà máy xuất khẩu tôm số 2 được xây dựng và đi vào hoạt động từ đầu năm 2015 đến nay, việc sản xuất tôm xuất khẩu khá ổn định và tạo việc làm cho hơn 2000 lao động, nâng cao chỉ tiêu kim ngạch xuất khẩu, góp phần phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

Theo báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt tổng lượng nước thải phát sinh trong quá trình hoạt động của Nhà máy khoảng 889,5m<sup>3</sup>/ngày đêm. Nhận thức được tầm quan trọng của việc xử lý nước thải, Công ty đã đầu tư hệ thống xử lý nước thải tập trung công suất 1500 m<sup>3</sup>/ngày đêm với tổng vốn đầu tư hơn 10 tỷ đồng.

Tuy nhiên sau khi đưa vào vận hành thử nghiệm hệ thống hoạt động không hiệu quả. Công ty đã phối hợp với đơn vị tư vấn mới tiến hành cải tạo, sau cải tạo hệ thống chỉ xử lý đạt công suất 800m<sup>3</sup> /ngày đêm. Vì vậy trong thời gian qua nhà máy phải giới hạn hoạt động sản xuất trong khoảng 30 tấn nguyên liệu/ngày, trong khi công suất thiết kế của nhà máy đạt 50 tấn nguyên liệu/ngày. Điều này ảnh hưởng rất lớn đến kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Trong điều kiện kinh tế khó khăn và tình hình xuất khẩu thủy sản giảm sút Công ty đã rất nỗ lực để duy trì sản xuất, tạo thêm công ăn việc làm cho nhân dân địa phương. Về việc xử lý nước thải, Công ty đã xin chủ trương thuê 6000 m<sup>2</sup> đất để mở rộng hệ thống xử lý nước thải đạt công suất xử lý 1.500 m<sup>3</sup>/ ngày đêm.

Sau khi chủ trương xây dựng mở rộng hệ thống xử lý nước tại tại nhà máy chế biến tôm số 2- Chi nhánh Công ty TNHH Thông Thuận tại Ninh Thuận đã được UBND tỉnh, các cơ quan ban ngành chấp thuận, đến nay cơ bản phần xây dựng đã hoàn thành, Công



ty tư vấn môi trường Gia Hoàng( đơn vị tư vấn) đang thực hiện việc lắp đặt thiết bị và đấu nối nước thải. Thời gian dự kiến hoàn thành việc lắp đặt thiết bị trong vòng 30 ngày kể từ ngày 27/08/2016. Thời gian vận hành thử nghiệm và nghiệm thu trong vòng 30 ngày kể từ ngày hoàn thành lắp đặt thiết bị.

Trong quá trình đấu nối từ hệ thống cũ kết nối với hệ thống mới, việc đấu nối sẽ gặp những khó khăn sau:

+ Thời gian thực hiện việc đấu nối dài: từ 20 đến 30 ngày( dự kiến từ 27/08 đến 30/09/2016)

+ Trong quá trình nâng cấp Công ty vẫn duy trì hoạt động sản xuất bình thường nên việc thực hiện đấu nối phải làm vào các thời điểm không phát sinh nhiều nước thải và việc đấu nối thực hiện cuốn chiếu để không ảnh hưởng đến hoạt động của trạm xử lý hiện hữu. Đơn vị thi công tranh thủ đấu nối vào ban đêm không có công nhân sản xuất. Tuy nhiên, do khối lượng công việc rất lớn, áp lực thời gian hoàn thành nên việc duy trì trạm xử lý đạt tiêu chuẩn loại A gặp nhiều khó khăn, vào ban đêm nhà máy tuy ngưng hoạt động nhưng một lượng nhỏ nước thải từ khâu cấp đông, khu vực quay hàng, tiếp nhận nguyên liệu .... có phát sinh ra ngoài chất lượng nước không đạt quy chuẩn.

Vì vậy Công ty làm công văn này kính gửi UBND tỉnh, Chi cục bảo vệ môi trường sở Tài Nguyên và Môi Trường tỉnh, Ban Quản lý các khu Công nghiệp, các cơ quan chức năng liên quan được biết, ....tạo điều kiện để nhà máy vừa duy trì hoạt động sản xuất vừa đấu nối hệ thống xử lý nước thải đạt tiến độ xây dựng.

Rất mong nhận được sự chỉ đạo từ UBND Tỉnh, Sở TNMT và Ban Quản lý Khu công nghiệp....Trong quá trình đấu nối Công ty cam kết duy trì hoạt động sản xuất giới công suất để lượng thải không vượt 800m<sup>3</sup> / ngày đêm.

Công ty xin Trân trọng cảm ơn!

**Nơi Nhận**

- Như kính gửi;
- Lưu Tổ chức.

**TL/ TỔNG GIÁM ĐỐC  
GD NHÂN SỰ CHI NHÁNH**



**HÀN VĂN NGHĨA**



**CÔNG TY TNHH THÔNG THUẬN  
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH  
THÔNG THUẬN TẠI NINH THUẬN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 58 /BC-CNTT

Ninh Thuận, ngày 06 tháng 09 năm 2016

V/v Báo cáo các nội dung đã hoàn thành và còn tồn tại về công tác bảo vệ môi trường tại Nhà máy chế biến tôm số 2 – Chi nhánh Công ty TNHH Thông Thuận tại Ninh Thuận.

**Kính gửi:**

- Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận;
- Sở Tài nguyên và Môi trường.

Căn cứ theo Quyết định số 1092/QĐ-TCMT ngày 22/08/2016 của Tổng cục môi trường, Chi nhánh Công ty TNHH Thông Thuận – Nhà máy chế biến tôm số 2 báo cáo các nội dung đã thực hiện và các vướng mắc khó khăn còn tồn tại về công tác bảo vệ môi trường của Công ty như sau:

**1. Các nội dung đã thực hiện:**

- Công ty đã lập và được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường tại quyết định số 1918 ngày 25 tháng 09 năm 2014.

- Công ty đã thực hiện báo cáo giám sát môi trường định kỳ hàng năm định kỳ 4 lần/năm, các thông số giám sát được thực hiện theo ĐTM.

- Công ty đã tiến hành kê khai và nộp phí bảo vệ môi trường đối với nước thải đến ngày 30/06/2016.

- Về nước thải:

+ Công ty đã tiến hành xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung công suất 1500 m<sup>3</sup>/ngày đêm. Tuy nhiên, thiết kế ban đầu không đạt dẫn tới HTXL nước thải bị quá tải. Hiện Công ty đang tiến hành nâng cấp công suất xử lý, thay đổi quy trình công nghệ xử lý. Thời gian hoàn thành dự kiến 30/10/2016.

+ Hiện nay hệ thống đang xử lý với công suất khoảng 800 m<sup>3</sup>/ngày đêm, chất lượng nước sau xử lý đạt QCVN 11:2015/BNMT, cột A.

- Về khí thải: Hiện nay để phục vụ sản xuất Công ty có sử dụng 1 lò hơi công suất 1 tấn hơi/giờ sử dụng nhiên liệu đốt viên ép củi trấu. Chất lượng khí thải đạt QCVN 19:2009/BTNMT.

- Về chất thải rắn:

+ Chất thải sinh hoạt: Lượng phát sinh 1m<sup>3</sup> /ngày. Công ty đã tiến hành hợp đồng thu gom, xử lý với Công ty TNHH XD – TM & SX Nam Thành Ninh Thuận.

+ Chất thải rắn công nghiệp: Công ty có hợp đồng thu gom, bán phụ phẩm đầu tôm, vỏ tôm cho đơn vị thu mua.



+ Chất thải nguy hại: Theo tư số 36/2015/TT-BTNMT ngày 30/06/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ( về quản lý chất thải nguy hại ), Công ty không phải lập hồ sơ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại. Công ty có hợp đồng thu gom, vận chuyển xử lý với DNTN TM XNK Vận Tải Lâm Phát( Thành phố Hồ Chí Minh).

## 2. Các nội dung vướng mắc khó khăn còn tồn tại:

- Về giấy xác nhận hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường: Căn cứ theo ĐTM được phê duyệt Công ty cam kết xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung có công suất xử lý 1500 m<sup>3</sup>/ngày đêm và bể nước thải dự phòng 1500 m<sup>3</sup>/ngày đêm. Tuy nhiên do không quỹ đất nên Công ty chưa tiến hành được hạng mục bể dự phòng nước thải dẫn đến bị chậm trễ trong việc lập hồ sơ xác nhận hoàn thành ĐTM. Hiện nay Ban quản lý Cụm Công nghiệp Thành Hải đã giao đất và Công ty đang tiến hành các hạng mục xây dựng. Công ty cam kết sẽ lập báo cáo hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường trong tháng 11/2016.

- Về Giấy phép xả thải: Công ty nằm trong khu Công nghiệp Thành Hải, tuy nhiên do hệ thống xử lý nước thải tập trung của khu Công nghiệp không hoạt động nên nước thải sau xử lý của Công ty được đầu nối xả ra mương Bàu. Hiện nay Công ty đang nâng công suất hệ thống xử lý nước thải, Công ty cam kết sẽ xin phép xả thải sau khi hoàn thành các hạng mục nâng cấp.

Chi nhánh Công ty TNHH Thông Thuận đi vào hoạt động từ năm 2015, ngoài việc tạo công ăn việc làm cho hơn 2000 lao động, trong quá trình hoạt động Công ty luôn nỗ lực chấp hành tốt các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường. Tuy nhiên, do nhiều yếu tố khách quan lẫn chủ quan Công ty còn nhiều mặt hạn chế, thiếu sót và đang khắc phục triệt để những tồn tại nêu trên.

Kính mong các cơ quan ban ngành tạo điều kiện, hỗ trợ giúp đỡ tư vấn cho Công ty hoàn thành tốt các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường và khắc phục những tồn tại nêu trên.

Công ty xin Trân trọng cảm ơn!

### Nơi Nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu TCHC

TL/TỔNG GIÁM ĐỐC



CHỖ NHÁNH  
CÔNG TY  
TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN  
THÔNG THUẬN  
TẠI NINH THUAN

GIÁM ĐỐC NHÂN SỰ  
Hán Văn Nghĩa

